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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

 

รมช.ศธ.จี้สรุปผลปรับแอดมิชชั่นชงทปอ.ชี้ขาด 

 

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน 
 
คาดจะสรุปสดัสวนและองคประกอบที่เหมาะสมในการสอบแอดมิชชั่นป 2554 เพ่ือเสนอตอประชุม ทปอ.
ประมาณปลายเดือน ต.ค.น้ี เปนผูตัดสินตอไป ...   
 
เม่ือวันที่ 13 ต.ค. นายชัยวุฒิ บรรณวฒัน รมช.ศึกษาธิการ เปดเผยถึงความคืบหนาในการ
ดําเนินการปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอมหาวิทยาลยัวา ที่ผานมา นาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดสอบถามมายังตน ซึ่งนายกฯทราบดีวาที่ประชมุอธิการบดี
แหงประเทศไทย (ทปอ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) เรงทํางานเร่ืองน้ีโดย
ทําการประชาพิจารณผานเว็บไซตของ สทศ. ซึ่งนายกฯไดขอดูขอมูลสรุปผลการทําประชาพิจารณ
ดวย และในการประชุมคณะทํางานแอดมิชชั่นฟอรั่มวันที่ 26 ต.ค. ตนจะเขาประชุมดวย โดยจะนํา
ผลประชาพจิารณมาหาขอสรุปรวมกัน คาดวานาจะสามารถสรุปสัดสวนและองคประกอบที่
เหมาะสมในการสอบแอดมิชชั่นป 2554 เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมทปอ.ที่จะมีข้ึนปลายเดือน ต.ค.น้ี
เปนผูตัดสินตอไป สวนการปรับแอดมิชชั่นแบบปรับใหญในป 2556 น้ัน นาจะมีแนวทางเชนกันวา
จะปรับโครงสรางกันอยางไร เพราะตองประกาศใหเด็กเตรียมตัวลวงหนาอยางนอย 3 ป   
 
นายชัยวุฒิกลาวตอวา รูสึกแปลกใจที่ความคิดเห็นสวนใหญ ตองการใหมีการจัดสอบความถนดัทั่วไปหรือ 
GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ปละ 3 ครั้ง แตอาจเปนเพราะผูที่เขามาแสดงความ
คิดเห็นสวนใหญเปนนักเรยีนชั้น ม.4-6    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

 

ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับประจําวันท่ี  ๑๔  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒   หนา    ๑๕ 
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สวนกรณีที่มีขาววามหาวทิยาลัยบางแหงไมเห็นดวยกับแนวคิดการลดสัดสวนการรับตรงลงและหันมาเพิม่
การรับแอดมิชชั่นกลางมากขึ้นนั้น นายชัยวุฒิกลาววา เทาที่ตนไดยินขาวมีมหาวิทยาลัยแหงเดียวที่ไมเห็น
ดวย แตขอตกลงที่ผานมานั้น หากมีการปรับเปลี่ยนองคประกอบและคาน้ําหนกัตามที่มหาวทิยาลัยตองการ
แลว มหาวิทยาลัยจะกลบัมารับแอดมิชชั่นกลางมากขึ้น แตเม่ือปรับใหแลวมหาวทิยาลัยยังไปรับตรงมากอีก 
มหาวิทยาลัยคงตองไปตอบคําถามสังคมเองวามีเหตุผลอะไร. 

  


